



ประกาศโรงเรียนธีรกาหนท์บ้านโฮ้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโครงการ
งานพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกาหนท์บ้านโฮ้ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนธีรกาหนท์บ้านโฮ้ง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และโครงการงานพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกาหนท์บ้านโฮ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอส ดับบลิว มีเดีย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๒,๔๖๒.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพัน
สี่ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระศักดิ์ แก้วสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกาหนท์บ้านโฮ้ง



ประกาศโรงเรียนธีรกาหนท์บ้านโฮ้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนธีรกาหนท์บ้านโฮ้ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที โรงเรียนธีรกาหนท์บ้านโฮ้ง ได้มีโครงการจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนธีรกาหนท์บ้านโฮ้ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔๓๔ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บวรวรรณพรินทร์
(ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระศักดิ์ แก้วสุข)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกาหนท์บ้านโฮ้ง



ประกาศโรงเรียนธีรกาหน้บ้านโฮ้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ๖ จำนวน ๑๒๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ โรงเรียนธีรกาหน้บ้านโฮ้ง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ๖ จำนวน ๑๒๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ(๕๕.๑๐.๑๕.๐๙) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระศักดิ์ แก้วสุข)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกาหน้บ้านโฮ้ง



ประกาศโรงเรียนธีรกาณฑ์บ้านโฮ่ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธีรกาณฑ์บ้านโฮ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนธีรกาณฑ์บ้านโฮ่ง ได้มีโครงการซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธีรกาณฑ์บ้านโฮ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ หรือชุดอุปกรณ์ทดสอบสารเคมี จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด นอร์ทเทอร์นเคมีเคิลแอนด์กลาสแวร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๒,๓๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระศักดิ์ แก้วสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกาณฑ์บ้านโฮ่ง



ประกาศโรงเรียนธีรกาณ์บ้านโฮ้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโคมบอร์ดนิทรรศการโครงการ TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมประเมินภาคสนาม (รอบพื้นที่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนธีรกาณ์บ้านโฮ้ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนธีรกาณ์บ้านโฮ้ง ได้มีโครงการจ้างทำป้ายโคมบอร์ดนิทรรศการโครงการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมประเมินภาคสนาม (รอบพื้นที่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนธีรกาณ์บ้านโฮ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างทำป้ายโคมบอร์ดนิทรรศการ จำนวน ๓ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย เจษฎา ทะสุใจ (ให้บริการ ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระศักดิ์ แก้วสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกาณ์บ้านโฮ้ง